

Số: /TB-UBND

Bắc Giang, ngày tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương
tại Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19**

Ngày 26/7/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương - Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và UBND huyện, thành phố.

Sau khi nghe báo cáo của Sở Y tế về diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19; Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận chỉ đạo các cấp, các ngành cần tiếp tục duy trì tốt công tác phòng, chống dịch, trong đó tập trung thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

1. Tinh thần chung

Tiếp tục quán triệt tinh thần chống dịch như chống giặc, làm thật sự nghiêm túc, quyết liệt, nhanh chóng.

Đề cao cảnh giác, không được chủ quan lơ là, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tiếp tục thực hiện tốt 2 nhiệm vụ kép là: Đảm bảo phòng, chống dịch tuyệt đối an toàn, không để dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh Bắc Giang; đồng thời tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp vào đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Các địa phương, các ngành tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo đầy đủ sinh phẩm xét nghiệm, vật tư trang thiết bị y tế; rà soát, củng cố lại các khu cách ly tập trung của tỉnh, của huyện, thành phố.

Sở Y tế, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố sẵn sàng các khu điều trị chăm sóc bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19; khi phát hiện trường hợp nghi nhiễm Covid-19 phải kịp thời thực hiện cách ly tập trung, truy vết, khoanh vùng, xử lý ổ dịch theo đúng quy trình.

2. Quản lý chặt chẽ nguồn lây nhiễm, không để nguồn lây xâm nhập vào địa bàn tỉnh.

2.1. Đối với người đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ thành phố Đà Nẵng trở về.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thường xuyên, hàng ngày liên hệ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng để lấy thông tin các trường hợp F1, F2 của bệnh nhân số 416, 418 là người đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các huyện, thành phố tập trung cao cho công tác rà soát, lập danh sách những người đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã trở về từ thành phố Đà Nẵng kể từ ngày 12/7/2020 (*trong đó lập danh sách riêng tất cả các trường hợp đã đến các địa điểm, sự kiện mà hai bệnh nhân 416, 418 đã đến và các trường hợp đã ăn, nghỉ tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, phường Thanh Bình, quận Hải Châu của thành phố Đà Nẵng*); đồng thời thông kê, rà soát các trường hợp là người đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đang ở Đà Nẵng chưa trở về địa phương (*báo cáo rõ thời gian dự kiến trở về*). Thời gian hoàn thành việc rà soát: Báo cáo về Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh (Sở Y tế) trước 17 giờ ngày 27/7/2020; đồng thời cập nhập, báo cáo di biến động hàng ngày.

Chủ tịch UBND huyện, thành phố chỉ đạo ra quyết định cách ly 14 ngày tại nhà đối với các trường hợp trở về từ Đà Nẵng; ra quyết định cách ly tập trung đối với các trường hợp đã đến các địa điểm, sự kiện mà hai bệnh nhân 416, 418 đã đến và các trường hợp đã ăn, nghỉ tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, phường Thanh Bình, quận Hải Châu của thành phố Đà Nẵng. (Rà soát được trường hợp nào phải ra quyết định cách ly ngay trường hợp đó; không đợi tập hợp toàn huyện).

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch huyện, thành phố chỉ đạo Trung tâm Y tế của địa phương phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tất cả các trường hợp trên; thứ tự xét nghiệm ưu tiên do Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của huyện, thành phố đề xuất với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Sở Giao thông vận tải rà soát tất cả các phương tiện xe ô tô đi, về từ Đà Nẵng từ ngày 12/7/2020 đến nay và đề xuất áp dụng cách ly đối với người điều khiển phương tiện, phụ xe, người đi trên xe.

2.2. Đối với người Việt Nam từ nước ngoài trở về và người nước ngoài đến địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thành phố mở đợt tổng rà soát người Việt Nam từ nước ngoài trở về, người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh để quản lý và thực hiện biện pháp cách ly y tế tập trung theo quy định (*các trường hợp trên được coi là trường hợp nghi nhiễm Covid-19*). Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp che dấu, tiếp tay cho người vượt biên, nhập cảnh trái phép.

Đối với chuyên gia, lao động nước ngoài được phê duyệt chấp thuận nhập cảnh vào làm việc trên địa bàn tỉnh và người Việt Nam từ nước ngoài trở về đã hoàn thành cách ly tập trung: UBND các huyện, thành phố, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường công tác quản lý, theo dõi để đảm bảo thực hiện tốt công tác giám sát y tế tại nơi cư trú, nơi làm việc theo quy định.

Tiếp tục chấn chỉnh, thực hiện chặt chẽ công tác xét duyệt hồ sơ cho phép chuyên gia, lao động nước ngoài vào làm việc trên địa bàn tỉnh; không để doanh nghiệp lợi dụng bảo lãnh đưa người nước ngoài vào làm việc không đúng quy định, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

3. Một số nhiệm vụ khác

Giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục quản lý, tổ chức tốt hoạt động tại các khu cách ly tập trung của tỉnh.

Giao Sở Y tế tiếp tục triển khai các biện pháp thực hiện công tác phòng, chống dịch theo ngành dọc; chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh không cho người vào thăm bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh; chỉ đạo các cơ sở bán thuốc phải lấy số điện thoại, thông tin đối với người đến mua thuốc có dấu hiệu cảm, cúm, ho sốt và thông báo với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cấp xã để theo dõi, quản lý.

Giao Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh trang thiết bị, vật tư y tế, các mặt hàng nhu yếu phẩm; không để xảy ra tình trạng lợi dụng dịch bệnh để tăng giá trái quy định; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Giao Sở Thông tin Truyền thông, Công an tỉnh tăng cường quản lý thông tin trên môi trường mạng, xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin thất thiệt về dịch bệnh Covid-19 gây hoang trong dư luận nhân dân.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị quán triệt, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân không đến, đi qua thành phố Đà Nẵng cho đến khi có chỉ đạo mới của Chủ tịch UBND tỉnh

(nếu để xảy ra, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh).

Ban chỉ đạo các cấp tiếp tục duy trì đường dây nóng; khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch; phát động nhân dân tổ giác người nước ngoài nhập cảnh trái phép, người Việt Nam từ nước ngoài, từ thành phố Đà Nẵng trở về trốn tránh khai báo y tế, không cách ly tập trung.

Trên đây là Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19; các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các thành viên BCĐ tỉnh;
- Huyện ủy, thành ủy;
- UBND các huyện, thành phố;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TKCT, các phòng, đơn vị;
- Lưu: VT, KGVX.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Bùi Huy Khánh